

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy
với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện

Ngày 17 tháng 02 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn vị báo cáo, xin ý kiến một số nội dung và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị; Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Về công tác Đảng, đoàn thể

Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024 theo tinh thần Công văn số 1388-CV/BDVTU ngày 16/02/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc giám sát việc triển khai các đề án, kế hoạch của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao theo tinh thần Kế hoạch số 183-KH/BDVTU ngày 05/02/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị Thường trực Huyện ủy giao ban với bí thư các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn tháng 02/2024; tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ huyện chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tân Yên.

Chỉ đạo Huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đêm lửa trại “Tiếp lửa truyền thống” và giao lưu văn nghệ “Tự hào tiếp bước” cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024. Rà soát nguồn quy hoạch và kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tân Yên.

2. Về điều hành của Thường trực HĐND huyện

Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2024 của Thường trực HĐND huyện.

3. Về điều hành của UBND huyện

Chỉ đạo các nội dung công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 theo tinh thần Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 05/02/2024 của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 và chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây năm 2024 gắn với Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh”.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tập trung cao đối với việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.295. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị Thường trực Huyện ủy kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đường giao thông, dự án khu dân cư và các công trình công cộng trên địa bàn. Chỉ đạo rà soát quy trình thực hiện các bước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư đến nay chậm tiến độ.

Chỉ đạo rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện.

Chỉ đạo tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm Thủ lĩnh Lương Văn Năm tế cờ khởi nghĩa theo kế hoạch đề ra.

4. Một số nội dung khác

Cơ bản nhất trí với kịch bản chương trình Lễ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tân Yên theo đề xuất của Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Bổ sung nội dung Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả rà soát xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp có nhu cầu sửa chữa, xây mới trên địa bàn huyện; điều chỉnh định mức hỗ trợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên; điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ phát động sau khi tỉnh tổ chức.

UBND huyện nghiên cứu chỉ đạo UBND xã Liên Chung tham vấn ý kiến của những người am hiểu, viết đề tài và tổ chức hội thảo khoa học nhằm khôi phục và phát huy loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc Hát ồng, hát ví ở xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phong Thái